

แบบสอบถามของ Pfizer คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถาม ("แบบสอบถาม") ซึ่งจะกรอกโดยหรือดำเนินการในนามของบริษัท นิติบุคคล หรือบุคคล ("ผู้สมัคร") ที่กำลังเสนอได้รับการว่าจ้างจาก Pfizer และ/หรือได้รับเงินทุนหรือการสนับสนุนอื่น ๆ จาก Pfizer หากคุณมีคำถามใด ๆ กรุณาใช้ข้อมูลติดต่อในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้

โปรดทราบว่าเราจะร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลในแบบสอบถาม ข้อมูลที่เราร้องขอและข้อมูลที่คุณให้ในระหว่างที่ตอบแบบสอบถามอาจรวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลธนาคาร รายละเอียดขององค์กร/ธุรกิจ การสอบสวนทางอาญา และความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการประมวลผลโดย Pfizer เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมถึงเพื่อป้องกันการทุจริตในการชำระเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการได้รับหรือเพื่อในการดำรงธุรกิจ

คุณอาจจำเป็นต้องประกาศแจ้งให้บุคคลที่คุณขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทราบและขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าว ด้วยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบสอบถามนี้ คุณรับรองว่าคุณได้ประกาศแจ้งข้อมูลให้ทราบและได้รับความยินยอมที่กำหนดใด ๆ

นอกจากนี้ Pfizer ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากแบบสอบถามที่คุณส่ง ข้อมูลนี้อาจได้มาจากบันทึกข้อมูลที่มีอยู่ของ Pfizer และ/หรือจากแหล่งที่มาของบุคคลภายนอก เช่น ฐานข้อมูลที่มีข้อมูลที่เข้าถึงได้จากสาธารณะ และบริษัทเอกชนที่เก็บรวบรวมข้อมูลในนามของเรา

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากหรือที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถาม ("ข้อมูล") จะได้รับการวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่อต้านการทุจริต และอาจนำไปใช้เพื่อดำเนินการตรวจสอบภูมิหลัง การทำแบบสอบถามนี้เป็นไปโดยความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม หากผู้สมัครไม่สามารถกรอกแบบสอบถาม หรือไม่สามารรถให้ข้อมูลที่กำหนดได้ Pfizer อาจตัดสินใจไม่ทำธุรกิจกับผู้สมัครหรือไม่ให้เงินทุนหรือการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลและการถ่ายโอนข้อมูลข้ามเขตแดน

นิติบุคคลที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำแบบสอบถามคือบริษัท Pfizer ซึ่งเสนอว่าจะว่าจ้างหรือให้เงินทุนหรือการสนับสนุนอื่น ๆ แก่ผู้สมัคร โดยนิติบุคคลดังกล่าวจะให้ข้อมูลแก่บริษัท Pfizer, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ที่จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตน ทั้งนี้ จะมีการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างในแบบสอบถามแก่กลุ่มบริษัท Pfizer ทั้งหมดทั่วโลก เพื่อให้กลุ่มบริษัททราบว่าได้มีการกรอกแบบสอบถามนี้แล้ว กรณีกลุ่มบริษัทจะเสนอว่าจ้างผู้สมัครในอนาคต รายชื่อ บริษัทและสถานที่ตั้งจะมีข้อมูลอยู่ที่ <https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities> ในบางสถานการณ์ บริษัทในเครือของ Pfizer จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมด และในบางกรณี ซัพพลายเออร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการในนามของสมาชิกของกลุ่มบริษัท Pfizer ในฐานะผู้ให้บริการได้ โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับและมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด หาก Pfizer มีข้อกังวลในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจเป็นไปได้ Pfizer จะพิจารณาข้อมูลดังกล่าวและ/หรืออาจเปิดเผยข้อมูลกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากภายนอกและ/หรืออาจเปิดเผยกับหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือของประเทศหรือใน

ตั้งที่ได้ระบุไว้ข้างต้น อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ ที่อาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน สำหรับเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area, EEA) เราได้ใช้มาตรการที่เหมาะสม เช่น ได้นำข้อสัญญามาตรฐานของ คณะกรรมาธิการยุโรปมาใช้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ สามารถขอรับเอกสารสำเนาของ มาตรการเหล่านี้ได้ที่ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

สิทธิส่วนบุคคล

หากบุคคลใด ๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในแบบสอบถามนี้ต้องการร้องขอเพื่อทบทวน แก้ไข อัปเดต ยกเลิก จำกัดหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือร้องขอสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว (เท่าที่มีสิทธิ์ในการร้องขอสำเนาข้อมูลตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด) กรุณาติดต่อที่ Procurement-GDPR-Team@pfizer.com ทั้งนี้ เราอาจจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันตัวตนของบุคคลดังกล่าวก่อนที่จะทำตามคำร้องขอนี้ อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามทำตามคำร้องขอของบุคคลนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ EEA: (i) คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนแก่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครอง ข้อมูลได้สำหรับประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง หรือในประเทศที่มีการละเมิดกฎหมายการคุ้มครอง ข้อมูลที่บังคับใช้ (ดูที่ http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080); และ/หรือ (ii) ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคุ้มครองข้อมูลของ Pfizer ซึ่งจะมีรายละเอียดข้อมูลติดต่ออยู่ที่ dpo.pfizer.com

การเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลจะได้รับการเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาระยะเวลาการเก็บรักษาของเรามีดังต่อไปนี้: (i) ระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับผู้สมัคร; (ii) ข้อบังคับตามกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม และ (iii) สถานะทางกฎหมายของเรา (เช่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับในการจำกัด การฟ้องร้อง หรือการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแล)

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือวิธีที่ Pfizer เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากคุณต้องการขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการที่เหมาะสมที่เราใช้ในการ ถ่ายโอนข้อมูล กรุณาติดต่อเราที่ DataProtectionUK@Pfizer.com หรือเขียนจดหมายและส่งมา ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้: Pfizer Limited, IPC 1-1, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey KT20 7NS

เนื่องจากการติดต่อสื่อสารทางอีเมลอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป ดังนั้นกรุณาอย่าระบุข้อมูลข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนในอีเมลของท่านที่ส่งมาถึงเรา